



TPCH อัพกำลังผลิตไฟฟ้า 125 MW

■ รายได้วิ่งสู่ 3.2 พันล. ■ ร่วมวางชิงโครงการใหม่



นิวส์ คอนเน็กซ์-TPCH ตั้งเป้ารายได้ปี 64 และระดับ 3,200 ล้านบาท จากการรับรู้โรงไฟฟ้าเดิมและโรงไฟฟ้าใหม่ เตรียม COD โรงไฟฟ้าใหม่ 3 แห่ง หนุนกำลังการผลิตรวม 125 MW

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมปี 64 จะอยู่ที่ 3,200 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

NNCL คว้าไร้อุดแกแรง พัฒนาพื้นที่พาณิชย์ รุกธุรกิจให้บริการ
นิวส์ คอนเน็กซ์ - NNCL มั่นใจรายได้ และกำไรปี 64 เติบโตต่อเนื่อง จ่อรับรู้จากการจำหน่ายน้ำ-โรงไฟฟ้า NNEG เฟส 2 เต็มปี เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ ตามแผน

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 64 มั่นใจว่ารายได้ และกำไรจะเติบโตต่อเนื่อง จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,134.51 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 352.41 ล้านบาท เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายน้ำให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเต็มปี และโครงการโรงผลิตไฟฟ้า NNEG เฟส 2 ที่ประทุมธานี

นอกจากนี้ บริษัทจะเน้นรายได้จากการให้บริการ และรายได้ค่าเช่า (Recurring income) โดยในปีนี้นี้บริษัทมีแผนพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ และรองรับจำนวนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงนามซื้อขายที่ดินของบริษัทขนาดใหญ่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร คาดว่าจะเริ่มดำเนินกิจการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

CHAYO ลุยกวาดหนี้เข้าพอร์ต

เล็งเป้ามาร์เก็ตแคปแตะทะหมื่นล.

นิวส์ คอนเน็กซ์ - CHAYO เดินหน้าซื้อหนี้เสีย เข้าพอร์ตบริหาร 1.68 พันล้านบาท จากเดิมมีอยู่ 6.5 หมื่นล้านบาท มั่นใจรายได้ปี 64 เติบโต 25% วางเป้ามาร์เก็ตแคปสู่ระดับหมื่นล้านบาท นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 1/64 บริษัทได้ชนะการประมูลซื้อหนี้เพิ่มเข้ามาอีก 1,688 ล้านบาท แบ่งเป็นชนะการประมูล จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



"พีทีจี" สนับสนุนมอบน้ำดื่ม
นายฉลอง ตีระไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เป็นตัวแทนบริษัท ส่งมอบน้ำดื่มให้กับ พล.ต.ต. พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สตม. ณ อาคารโรงยิมกองสวัสดิการตำรวจ ในพื้นที่สโมสรตำรวจ





TPCH

จากการทยอยรับรู้อย่างได้ของการขายไฟโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 10 แห่งกำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์ (MW) และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีแผน COD โรงไฟฟ้าในปีนี้เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่งกำลังการผลิตรวม 16 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ (SP)

จังหวัดนนทบุรีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 80% และคาดว่าจะสามารถ COD ได้ในไตรมาส 2/64

ขณะที่อีก 2 โครงการได้แก่ โครงการประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังงตา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อยู่ที่ 2.85 เมกะวัตต์ได้รับค่าไฟแบบ Feed-in Tariff (FIT)

อยู่ที่ 5.14 บาท โดยทั้ง 2 โครงการมีกำหนด COD ได้ในไตรมาส 4/64

นอกจากนี้บริษัทตั้งเป้าปี 64-66 จะขยายกำลังการผลิตรวมเป็น 250 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. โรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 75 เมกะวัตต์ และ 2. โรงไฟฟ้าขยะอีก 40 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 2 ส่วน จะมาจากการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนที่ภาครัฐจะประกาศหลักเกณฑ์และเชิญชวนลงทุน (TOR) ในปี 64 – 65 ●



กิตติ
ตั้งศรีวงศ์

CHAYO

22.16 ล้านบาท หลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง-เชียงใหม่, ชะนาการประมูลจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มูลค่าหรือสิทธิเรียกร้อง 1,364.40 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่ไม่มีหลักประกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังชนะการประมูลจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มูลค่าหรือสิทธิเรียกร้อง 240.94 ล้านบาท หลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเชียงใหม่และเชียงราย และชนะการประมูล จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มูลค่าหรือสิทธิเรียกร้อง 60.86 ล้านบาท หลักประกันคือ รถจักรยานยนต์ หนึ่งส่วนบุคคล

และหนี้สินไฟแนนซ์

ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ(หนี้เสีย) ที่บริหารอยู่ในมือจำนวน 65,397 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้เสียที่มีหลักประกันจำนวน 16,482 ล้านบาท และหนี้ไม่มีหลักประกันจำนวน 48,915 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้นับบริษัทเตรียมเงินลงทุนไว้ราว 1,000-1,200 ล้านบาท เพื่อนำมาซื้อหนี้เข้าบริหารเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะเน้นไปยังหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 64 บริษัทคาดว่าจะรายได้จะเติบโตประมาณ 25% จากปีก่อนที่มีรายได้ 520 ล้านบาท และตั้งเป้ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ของบริษัทจะขึ้นสู่ระดับ 10,000 ล้านบาทในช่วงปลายปีนี้จากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 7,000 ล้านบาท หากสามารถหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท ซอ เจวี จำกัด ได้สำเร็จ ●

NNCL

นอกจากนี้บริษัทจะมีการขยายโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ในเดือน เม.ย. นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณปี 66 รวมทั้งยังมีโครงการจัดระเบียบเสาส่งสัญญาณสื่อสาร (Cellular Co-Tower) ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อจัดระเบียบเสาส่งสัญญาณสื่อสารภายในพื้นที่เขตส่งเสริม ภายใต้ บริษัท ไทรอนันต์ จำกัด กิจการร่วมค้า ซึ่ง NNCL ถือหุ้น 51% และ บมจ. เอแอลที เทเลคอม ถือหุ้น 49% ●



สุทธิพร
จันทวานิช



KBTG จัด “Tech Kampus” สร้างบุคลากรไอที

นิวส์ คอนเน็คท์ - KBTG จัดโครงการ Tech Kampus พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางด้านไอที ส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมสร้างบุคลากรด้านไอทีสู่วงการไอทีไทยในระดับโลก

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เปิดเผยว่า KBTG ได้จัดโครงการ Tech Kampus โดยร่วมมือกับ 2 องค์กรภาครัฐอย่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ 7 มหาวิทยาลัย โดยจะร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสาขา Data Science และ Artificial Intelligence (AI) รวมทั้งต่อยอดและผลิตงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี

นอกจากนี้ KBTG จะเปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมสู่โลกทำงาน เพื่อนำความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านไอทีมาใช้งานจริงได้ทันที และสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การนำ Biometrics และ Facial Recognition เพื่อระบุและยืนยันตัวตนด้วยความรวดเร็ว ไปพัฒนา



เรืองโรจน์ พูนผล

ทำ Online Service และ Smart Branch ให้กับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยและคนไทยได้ใช้ในอนาคต

ทั้งนี้ที่ผ่านมา KBTG ได้เข้าไปร่วมคิดค้น รวมถึงช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับองค์กรภาครัฐ เช่น โครงการ Thai NLP การประมวลผลทางภาษารวมชาติ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารภาษารวมชาติระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่เริ่มพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้มี

การต่อยอดเป็นสมองกลปัญญาประดิษฐ์ Chatbot ของเพจ KBank Live และ LINE BK

นอกจากนี้ยังมีงานนำไปใช้เป็นเครื่องมือ Social Listening และการวิจัย Facial Recognition โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พัฒนา Face Liveness Detection พิสูจน์ความเป็นบุคคลและโครงการ CU NEX ที่พัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น ‘Digital Lifestyle University’

ภาพข่าว



มั่นคงฯ - กฟผ. ลงนามสัญญาให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และ นายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนาม สัญญาให้บริการ โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ โครงการ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ โดยมี นายจรัส ตั้งวงศ์เขตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุวัฒน์ อมรรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟฟลอร่า วิลล์ แอนด์ คันทรี คลับ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

WICE ให้ข้อมูลแผนธุรกิจแก่นักวิเคราะห์

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไรส์ โลจิสติกส์ (WICE) นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจและโอกาสการเติบโตของ WICE แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยมีนายสยาม ตียนานท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

